



รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. กิจกรรมการประชุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน



เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 13.30 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมประจำเดือนชี้แจงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน ณ ห้องประชุมพิรุณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน จาก 47 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พ.ศ.2564 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคมการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชนของตนเอง รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ผ่านกระบวนการแผนชุมชน ประกอบกับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๑๐.๗/ว๓๓๒๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีการชี้แจงเนื้อหาในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและมีวิธีปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

การบันทึกผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน และการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการชุมชน

ตามประเด็นที่ 9 การประชุมของคณะกรรมการชุมชน ให้คณะกรรมการชุมชนมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งการประชุมต้องกระทำโดยเปิดเผยและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วยการจัดทำรายงานการประชุมให้มีรายละเอียด ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนนั้นๆ ปรากฏอยู่ด้วยและให้เทศบาลจัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการชุมชนเพื่อเป็นการสัมมนา รับมอบนโยบาย หรือ/แลกเปลี่ยนประเด็นในการปฏิบัติงานต่างของชุมชนได้ แต่ไม่สามารถนำมานับรวมว่าการประชุมกับเทศบาลนี้เป็นการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการชุมชนที่จะนำมาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ในการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการชุมชน เทศบาลอาจมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบของภารกิจเกี่ยวกับคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนและให้คำแนะนำในการประชุมดังกล่าว

ตามประเด็นที่ 10 การประชุมต้องมีคณะกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนคณะกรรมการชุมชนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม หากกรรมการชุมชนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้ลาประชุมต่อประธานกรรมการชุมชน กรณีที่กรรมการชุมชนไม่ได้มาประชุมโดยมิได้ลาประชุมแต่มอบหมายผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมแทนจะไม่สามารถนับผู้แทนเป็นองค์ประชุมได้และถือว่าขาดประชุม โดยผู้แทนที่มาประชุมไม่สามารถรับคำตอบแทนได้เนื่องจากสิทธิคำตอบแทนเป็นสิทธิเฉพาะตำแหน่งของประธาน/กรรมการชุมชนไม่สามารถรับแทนได้

ตามประเด็นที่ 11 การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนให้คณะกรรมการชุมชนจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานจัดส่งให้เทศบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนโดยรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการชุมชนสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนที่มีผลการปฏิบัติงานประกอบ เสนอต่อเทศบาลภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเพื่อให้เทศบาลใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนเป็นรายเดือนต่อไป

ตามประเด็นที่ 14 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุมชน ในการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้เทศบาลดำเนินการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนตามที่คณะกรรมการได้ยื่นขอเบิก คณะกรรมการชุมชนต้องแนบรายงานการประชุมประจำเดือนให้เทศบาลเพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนด้วย โดยอย่างน้อยในรายงานการประชุมต้องแสดงผลการปฏิบัติงานในหัวงเดือนนั้นๆด้วย เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้เทศบาลนัดหมายคณะกรรมการชุมชนรับเงิน โดยให้ประธานและกรรมการชุมชนลงลายมือชื่อรับเงินด้วยตนเอง หากมอบหมายผู้มารับเงินแทนให้จัดทำเอกสารการมอบอำนาจตามกฎหมายกำหนดยื่นประกอบด้วย

และได้ร่วมเสนอปัญหาและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการชุมชน โดยตัวแทนชุมชนได้เสนอขอให้มีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนด้านการจัดทำรายงานประจำเดือน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

จากข้อเสนอดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดหัวงเวลาการส่งเอกสารผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการชุมชนและการทำรายงานการประชุมประจำเดือน ดังนี้

- ให้คณะกรรมการชุมชน ประชุมสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ในหัวงเดือนนั้นๆในวันสุดท้ายของเดือน
- ให้คณะกรรมการชุมชน นำส่งเอกสารผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการชุมชน และการทำรายงานการประชุมประจำเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
- ให้คณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน และหารือ/แลกเปลี่ยนประเด็นในการปฏิบัติงานต่างของชุมชนได้นำความต้องการของชุมชนไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. มาตรการการจัดการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ



เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายพนพล จันทรพิวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมการจัดการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี โดยมีผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาล เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 145 คน

ทั้งนี้ เพื่อจัดให้มีการเช่าทรัพย์สินของเทศบาล และเพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาล ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดสดและการปรับปรุงอัตราค่าเช่าให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประชุมของคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาล ได้มีข้อสอบถามและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. เนื่องจากตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 2 พื้นที่ตลาดไม่ได้มีการทำสัญญาเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเสนอให้เทศบาลดำเนินการให้ถูกต้องและเสนอให้มีการปรับปรุงอัตราค่าเช่าใหม่

2. ตลาดสดเทศบาล 3 ที่มีการทำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อสร้างแผงลอย สัญญามีกำหนด 3 ปี จะครบเมื่อใด และเทศบาลจะมีการปรับปรุงอัตราค่าเช่าใหม่หรือไม่

3. ตลาดโต้รุ่งศรีนครลำดวน สัญญาเช่าพื้นที่กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ครบกำหนดเมื่อใด

4. อาคารแผงลอย 30 คูหา สัญญาเช่าพื้นที่กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ครบกำหนดเมื่อใด

5. ปัญหาประชาชนที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญา นำสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่ถูกต้อง

จากข้อเสนอดังกล่าวของผู้ประกอบการฯ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงมีข้อสรุปในที่ประชุม ดังนี้

ข้อ 1 หากมีการดำเนินการดังกล่าว เทศบาลจะพิจารณานำข้อมูลเข้าที่ประชุม คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พิจารณาต่อไป

ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 กรณีสัญญาเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย สัญญามีกำหนด 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อ 5 เทศบาลจักได้ประสานให้งานเทศกิจดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จะนำปัญหาความต้องการของผู้ประกอบการไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. กิจกรรมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว



เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2568 เวลา 08.00-20.00 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานการจัดกิจกรรมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ ณ ลานทางเดินเท้า หลังศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เกาะห้วยน้ำคำ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 วัน รวมจำนวนประมาณ 24,000 คน ร้านค้าเข้าร่วมจำนวน 74 ร้าน และผู้เข้าแข่งขัน “ลาเต้อาร์ตสแม็คคาร์ทูน” จำนวน 15 คน (ชาวต่างชาติ 2 คน)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น , เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ของธุรกิจในอนาคต และเพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว

จากการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. อยากให้มีพื้นที่โซนนั่งพักสำหรับการทานอาหารมากขึ้น
2. อยากให้แยกพื้นที่ชยะร้านค้า ไม่ปนกับจุดทิ้งของแวกที่มาจากงาน และจุดล้างอุปกรณ์ของร้านค้า
3. ที่นั่งน้อยเกินไป ซื้ออาหารแล้วไม่มีที่นั่ง
4. ภาพรวมจัดงานได้ดี แต่อยากให้เพิ่มที่นั่ง
5. ประชาชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรม โดยการพาบุตรหลาน หรือครอบครัว และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

6. ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดี
7. การจัดกิจกรรมประกวดความคิดสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัด ฯลฯ

จากข้อเสนอดังกล่าว เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงได้นำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมในปีถัดไปจึงได้มีการกำหนดช่วงเวลาการส่งเอกสารผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการชุมชนและการทำรายงานการประชุมประจำเดือน ดังนี้

- ให้คณะกรรมการชุมชน ประชุมสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ในหัวงเดือนนั้นๆในวันสุดท้ายของเดือน

- ให้คณะกรรมการชุมชน นำส่งเอกสารผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการชุมชน และการทำรายงานการประชุมประจำเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

- ให้คณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนและหารือ/แลกเปลี่ยนประเด็น ในการปฏิบัติงานต่างของชุมชนได้นำความต้องการของชุมชนไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น